



วันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2553

โรงสีहनขายข้าวผ่านเอเฟท ซีปริมาณ 2 ล้านตันเหมาะสม

นายชาญชัย รัชชานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมเห็นด้วยกับ คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ในการระบายข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟท) ปริมาณ 2 ล้านตัน เพราะเป็นวิธีการที่โปร่งใส แต่รัฐควรทยอยระบายเฉลี่ยเดือนละ 3 แสนตัน เพื่อไม่ให้กระทบกับราคา และเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อหลายรายได้เข้าไปเสนอซื้อ

การระบายข้าวเพียง 2 ล้านตัน จากปริมาณที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 5 ล้านตันถือว่าเหมาะสม เพราะข้าว ส่วนที่เหลือ ซึ่งเป็นข้าวที่มีอายุไม่เกิน 1 ปียังเป็นข้าวที่มีคุณภาพ สามารถเก็บสต็อกได้

“ระบาย 2 ล้านตันผ่านเอเฟทถือว่าดีมาก ๆ เพราะที่เหลือก็เก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เพื่อราคาข้าวสูงเกินไป จะได้นำมาใช้บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในยามจำเป็น เพราะเราไม่มีข้าวที่จะเข้าคลังอีกแล้วหลังการ ยกเลิกโครงการรับจำนำ” นายชาญชัย กล่าว

ส่วนแผนการคำนวณค่าเสื่อมราคาข้าวของรัฐนั้น เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคา เพราะข้าว เก่าถือเป็นข้าวที่ตลาดทั้งและต่างประเทศมีความต้องการ ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาที่จะลดให้ปีละ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตันนั้นไม่เหมาะสม

ด้านนายวิจักร วิเศษน้อย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมจะเร่งโปรโมทข้าวหอมมะลิ อินทรี โดยจัดทีมงานจากส่วนกลางลงพื้นที่ จ.ยโสธรที่มีการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีเป็นจำนวนมาก โดยจะไป ให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีให้เป็นมาตรฐานอินทรีที่ ต่างประเทศยอมรับ เพื่อผลักดันให้มีการส่งออกได้เพิ่มขึ้น และขายได้ราคาดีขึ้น

นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาถ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ในการเจรจาโควตาข้าวเพื่อ ขุดเซยกการเปิดเสรีภายใต้อาเซียน (อาฟตา) ขณะนี้มีความคืบหน้ามาก ล่าสุดได้สรุปปริมาณโควตา 3.6 แสนตัน ซึ่งไทยได้เสนอขอให้กันโควตาส่วนหนึ่งปริมาณ 5 หมื่นตัน ไว้สำหรับนำเข้าข้าวพรีเมียม จะทำให้ไทยมีโอกาส ทำตลาดข้าวพรีเมียมในฟิลิปปินส์ได้อีกทางหนึ่ง ช่วยลดการแข่งขันการส่งออกข้าวได้ เพราะตลาดแห่งนี้มีการ แข่งขันที่ค่อนข้างดุเดือด

“ตอนนี้ตัวเลขที่เปิดโควตาให้เราอยู่ที่ 3.6 แสนตัน ที่เหลือจะต้องเจรจายละเอียดกัน แม้ยังไม่ได้ ข้อสรุป แต่ไทยก็ต้องการให้กันโควตาไว้ 5 หมื่นตันเป็นข้าวพรีเมียม เพราะเป็นข้าวที่จะมีมูลค่าทางตลาดสูง และ เจาะกลุ่มตลาดบนที่มีศักยภาพ หากประสบความสำเร็จ ก็จะเป็นสัดส่วนตลาดใหม่ที่น่าสนใจในการส่งออกข้าว ของไทย” นางนันท์วัลย์ กล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

รัฐวางหมากคุมชาวปลูกข้าวประกันรายได้แค่ร้อยละ 2 รอบ-หัวน้ำไม่เพียงพอ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนเริ่มตื่นตัวเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่ เปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งสิ่งสำคัญคือ การส่งสัญญาณหรือนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะการปลูกพืชช่วงฤดูแล้ง ต้องนำหลักเกณฑ์การประกันรายได้มาดูแล โดยสั่งการแล้วว่า ในการดำเนินงานโครงการประกันรายได้จะเปิดให้

เกษตรกรใช้สิทธิได้เพียงรายละเอียด 2 รอบเท่านั้น เชื่อว่าจะทำให้เกษตรกรลดการปลูกข้าวลง และไม่ประกันรายได้ให้ข้าวพันธุ์ที่คุณภาพต่ำ อายุสั้น

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะไม่ห้ามปรามโดยตรงในการเพาะปลูก แต่ต้องพิจารณาเหตุผล ขณะที่ทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงส่วนรวมมากขึ้น ในการใช้น้ำ ปกติกลุ่มผู้ใช้น้ำจะประชุมกันก่อน ต้องรู้ว่าน้ำพอปล่อยลงมา กว่าจะถึงในส่วนของเขาใช้เวลาเท่าไร ซึ่งจะช่วยในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญต้องขอความร่วมมือประชาชนให้มีวินัย เพื่อประโยชน์ของทุกคนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ จึงอยากขอความร่วมมือเป็นพิเศษ

"การทำงานพวกเราไม่ประมาท ดังนั้นจะติดตามอย่างใกล้ชิด โดยตั้งวอร์รูมขึ้นมา แต่ว่าการวางแผนล่วงหน้า ผมคิดว่า ถ้าช่วยและได้รับความร่วมมือก็จะทำให้ราบรื่นกว่า หากทำงานไประยะหนึ่ง ระบบข้อมูลการเกษตรทั้งหมดจะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ โดยจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ด้วย ให้มีข้อมูลแม่นยำ รวดเร็ว การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ" นายอภิสิทธิ์กล่าว

ทั้งนี้ รัฐบาลสั่งให้แก้ปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน มีการวางแผนตกลงเรื่องการใช้น้ำ มีการติดตามข้อมูลจริงแบบเรียลไทม์ตลอดเวลา หากปัญหารุนแรงมีความจำเป็นต้องได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาล กระทรวงเกษตรฯ จะนำเรื่องเข้า ครม.สามารถอนุมัติให้มีมาตรการแก้ปัญหาได้

ด้านนายชลิต ดำรงค์ศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552-30 เมษายน 2553 พบปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรวม 5 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 900 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเท่ากับปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักฯ ทั้งหมด ปริมาณน้ำดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด ต้องกัน 1.4 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ช่วงฤดูฝน ปี 2554 ขณะนี้ยังคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะมีฝนตกกล้าข้าวออกไปหรือไม่ เหลือน้ำต้นทุนที่ใช้การได้เพียง 3.4 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร กรมชลประทานจึงวางแผนจัดสรรน้ำทั้งประเทศจำนวน 20,720 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจัดลำดับความสำคัญ คือ เพื่อบริโภคและอุปโภค 1,836 ล้านลูกบาศก์เมตร รักษาระบบนิเวศ 5,539 ล้านลูกบาศก์เมตร เกษตรกรรม 13,176 ล้านลูกบาศก์เมตร และอุตสาหกรรม 169 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา คมชัดลึก

"พรทิวา"เร่งขายข้าว 5 ล.ตัน "ไตรรงค์"สกัดโยน AFET เข้าทางขาใหญ่

หลังจากที่นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการตลาดข้าว ประกาศยกเลิกการเสนอซื้อข้าวสารใน สต็อกรัฐบาลจำนวน 375,000 ตัน ซึ่งเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 300,000 ตัน และข้าวเหนียว 10% อีก 75,000 ตัน โดยให้เหตุผลว่าราคาเสนอซื้อต่ำเกินไปโดยเฉพาะข้าวขาว 5% ผู้ประมูลเพิ่มให้แก่ตันละ 121-500 บาทเท่านั้น หรือรวมเป็นเงิน 65 ล้านบาท ซึ่งหากจำหน่ายในปริมาณ 219,000 ตัน จะทำให้รัฐบาลต้องขาดทุน 1,839 ล้านบาท จากต้นทุนรับจำนำ 6,512 ล้านบาท ส่วนการเสนอราคาข้าวเหนียวก็ต่ำกว่าเกณฑ์จนไม่มีการเปิดต่อราคา

หลังจากนั้น ปรากฏมีแรงกระเพื่อมในวงการค้าข้าวเป็นระยะ ๆ เพราะปริมาณข้าวในสต็อกรัฐบาลที่มีอยู่ 5 ล้านตันเป็นตัวแปรสำคัญในช่วงที่สถานการณ์การเมืองยังไม่แน่นอนจนมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในวงการค้าข้าวว่า จำเป็นต้องเร่งระบายข้าวเพื่อหาผลประโยชน์เข้าพรรคการเมืองก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาล ส่งผลให้ฝ่ายการเมืองใน กระทรวงพาณิชย์วางแผนที่จะระบายข้าวสารโดยกำหนดวิธีการไว้ 3 วิธี คือ

- 1) เปิดระบายข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) แบบทยอย 2) ให้ ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศเข้ามาเสนอซื้อข้าวกับรัฐ โดยวิธีการนี้จะให้ กรมส่งเสริมการส่งออกเป็นผู้ตรวจสอบ ออร์เดอร์ข้าวที่ผู้ส่งออกนำมาแสดงเป็นหลักฐานว่าจริงหรือไม่ ซึ่งราคาที่จะขายให้ยึดตามเกณฑ์ราคาตลาดเป็นอย่างต่ำ และ 3) ภาครัฐตั้งราคากลางขายข้าวในสต็อกขึ้นมา

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว กล่าวว่า ฝ่ายการเมืองใน กระทรวงพาณิชย์กำลังเตรียมแผนระบายนโยบายโดยให้ กรมการค้าต่างประเทศกำหนด "สูตรค่าเสื่อมราคา" ขึ้นมาเสนอ นาย ไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ที่จะ มากำกับดูแลสินค้าเกษตรแทน นายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ เพื่อเร่งระบายนโยบายในสต็อกของรัฐบาลโดยจะให้ เหตุผลว่า ยิ่งเก็บข้าวก็ยิ่งเสื่อมสภาพ จึงสมควรจะต้องเร่งระบาย

ทั้งนี้ อัตราค่าเสื่อมซึ่งจะใช้ในการคำนวณราคาซื้อขาย เช่น ราคาหึ่งเสียง หักลบออกจากค่าขนส่งและค่า เสื่อมก็จะได้อัตราค่ากลางสำหรับใช้ในการระบายข้าวแบบที่ 1 กับแบบที่ 2 นั้น ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อราคา ขายที่รัฐบาลจะได้มากหรือน้อย ปรากฏว่าอัตราค่าเสื่อมใหม่ที่คำนวณโดยกรมการค้าต่างประเทศกลับเพิ่มขึ้น จาก 10 เป็น 30 เหรียญสหรัฐ/ตัน/ปี โดยอ้างเหตุว่าประมวลจากสูตรคำนวณค่าเสื่อมแบบที่เอกชนในข้อมูมา คำนวณ ซึ่งจะมีทั้งสูตรของพ่อค้าข้าว (หยง) โรงสี และผู้ส่งออกมาปรับใช้ แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณาเพราะอิง เกณฑ์ต้นทุนรับจำหน่ายมากเกินไปทำให้ค่าเสื่อมสูง

"ทางกรมการค้าต่างประเทศปรับวิธีของเอกชนมาใช้ แต่อิงต้นทุนการรับจำหน่ายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็น เกณฑ์ ทำให้ค่าเสื่อมเพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 30 เหรียญ ดูผิวเผินคือทำให้รัฐบาลมีรายได้ลดลง จึงถูกรองนาย กย ไตรรงค์ตีกลับ แต่จริง ๆ แล้วการเบรกเรื่องค่าเสื่อมจะมีผลให้กระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถใช้วิธีการระบายข้าว 2 วิธีหลัง คือ ให้ผู้ส่งออกเสนอซื้อโดยตรง กับ รว.พาณิชย์ และวิธีกำหนดราคากลาง เท่ากับบีบให้ รว. พาณิชย์ ใช้วิธีเดียวที่เหลืออยู่ คือ การเปิดซื้อขายข้าวผ่านตลาด AFET ซึ่งตามมติ กษช. ก่อนหน้านี้ได้สั่งการให้เตรียม ระบายข้าวผ่าน AFET ปี 2553 ปริมาณมากถึง 2 ล้านตัน หรือ 200,000-300,000 ตัน/เดือนจากปริมาณข้าวในส ต็อกทั้งหมด 5 ล้านตัน"

อย่างไรก็ตาม หากกระทรวงพาณิชย์เลือกวิธีที่จะระบายข้าวผ่าน AFET ก็จะ เข้าทางกลุ่มผู้ซื้อข้าวราย ใหญ่ในตลาด ซึ่งมี 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ กลุ่มโรงสีที่มีสายสัมพันธ์กับพรรคการเมือง มีมากถึง 90% กับกลุ่มผู้ ส่งออกที่นิยมซื้อขายข้าวผ่านตลาด AFET ซึ่งมีอยู่ 2-3 ราย คือ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด ซึ่งเดิมเคยเป็นบริษัท โบรกเกอร์ในตลาดและเป็นผู้ชนะการประมูลข้าวผ่านตลาด AFET สูงสุดถึง 350,000 ตัน ในปีที่ผ่านมา รองลงมา คือ บริษัท พงษ์ลาก จำกัด และบริษัท เจียแม็ง จำกัด ซึ่งก็ได้ชนะการประมูลข้าวในปีที่ผ่านมาเช่นกัน ส่วน ผู้ ส่งออกข้าวรายใหญ่อื่น ๆ เช่น กลุ่มนครหลวงค้าข้าว, ข้าวไชยพร, เอเชีย โกลเด้นท์ไรซ์ ไม่นิยมใช้ระบบซื้อขาย ข้าวผ่าน AFET แต่จะซื้อในตลาดปกติมากกว่า จึงอาจจะเสียเปรียบได้

แหล่งข่าวกล่าวเพิ่มเติมว่า การระบายข้าวผ่าน AFET แม้ว่าจะดูโปร่งใสในแง่การแข่งขันและสะท้อน ราคาตลาดที่แท้จริง ซึ่งอีกด้านหนึ่งนั่นคือจุดอ่อนจุดใหญ่ของระบบ เพราะจะเกิดการเล่นเกมปั่นหรือทุบราคาได้ เหมือนการซื้อขายหุ้น ซึ่งหากรัฐบาลไหวตัวทันพยายามแก้เกมโดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) เข้าไปซื้อเพื่อ เป็นตัวล่อ แต่ อคส.กลับขาดทุนจากการเข้าร่วม ประมูลเบสิคอย่างมากในปีที่ผ่านมา

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

เวียดนาม

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าว ในช่วงวันที่ 1-5 ก.พ.2553 มีจำนวน 38,161 ตัน มูลค่า 18.003 ล้านเหรียญ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 5 ก.พ. 2553 มีจำนวน 392,226 ตัน มูลค่า 182.072 ล้านเหรียญสหรัฐ

นายกสมาคมอาหารแห่งเวียดนาม ให้สัมภาษณ์ว่า ปีนี้มีการตั้งกองทุนใน เพื่อจัดสรรเงินกู้อัตรา ดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรและบริษัทการเกษตร โดยจะเน้นส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพข้าว แต่ยังไม่มีการ เปิดเผยขนาดกองทุน โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้สั่งให้กระทรวงเกษตรประเมินปริมาณการส่งออก ข้าวทั้งหมดปีนี้ และให้ธนาคารกลางนำข้อมูลไปหารือกับผู้ปล่อยกู้ เพื่อรับประกันว่าจะมีเงินทุนเพียงพอสำหรับ การปล่อยกู้ให้ผู้ผลิตข้าว

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า การจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2009/10 นับตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2552 มาจนถึงวันที่ 7 ก.พ. 2553 ที่ผ่านมา สามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 20.81 ล้านตัน ลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่จัดหาข้าวได้ประมาณ 21.62 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

ปากีสถาน

กระทรวงเกษตร คาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวในปีนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้ และจะมากกว่าความต้องการบริโภคภายในประเทศประมาณ 63% ทั้งนี้คาดว่าในการผลิตนี้ (2010/09) จะมีผลผลิตข้าวสารประมาณ 6.68 ล้านตัน โดยคาดว่าจะมีความต้องการบริโภคข้าวสารประมาณ 2.5 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้มีผลผลิตส่วนเกินประมาณ 4.18 ล้านตัน ซึ่งเมื่อรวมกับสต็อกข้าวที่เหลือจากปีที่ผ่านมาจำนวน 1.8 ล้านตัน จะทำให้มีปริมาณข้าวที่สามารถส่งออกได้ประมาณ 5.9 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในวงการข้าวได้ออกมาตั้งข้อสังเกตว่า ทำอย่างไรเกษตรกรจึงจะได้รับผลประโยชน์จากการที่ปากีสถานมีข้าวส่งออกมากขึ้น เพราะที่ผ่านมา ผลประโยชน์ส่วนใหญ่มักไปตกอยู่ที่ผู้ค้าข้าวและผู้ส่งออก ในขณะที่เดียวกันก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาลร่วมมือกับภาคเอกชนผลักดันการส่งออกข้าวให้มากขึ้น

ที่มา Riceonline.com

พม่า

หนังสือพิมพ์เมียนมาร์ ไทม์ส รายงานว่า คณะกรรมการอาหารและยาของกานา ได้ปฏิเสธซื้อข้าวจำนวน 15,000 กระสอบจากพม่า โดยให้เหตุผลว่า ข้าวพม่าไม่เหมาะสำหรับการบริโภค เนื่องจากมีตัวมอดและกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำให้มีเสียงเรียกร้องให้มีการปรับปรุงคุณภาพของข้าว ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกหลักของประเทศ ทั้งนี้ นายโม ออง จ่อ สมาชิกในคณะกรรมการกลางของสมาคมอุตสาหกรรมข้าวของพม่า และเป็นเลขาธิการสมาคมผู้ค้าข้าวพม่า กล่าวว่า การปฏิเสธซื้อข้าวพม่าของกานา ครั้งนี้ คือสัญญาณเตือนสำหรับอุตสาหกรรมข้าวในท้องถิ่นในฐานะที่แอฟริกาเป็นตลาดส่งออกสำคัญของข้าวพม่า

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ ระบุว่า ผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้บางพื้นที่ของประเทศมีฝนตกน้อยลง จะทำให้ผลผลิตข้าวเปลือกในปีนี้อาจลดลงมากถึง 816,372 ตัน คิดเป็นมูลค่า 258 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในกรณีที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง และในกรณีที่ไม่น่ารุนแรงอาจจะมีผลผลิตเสียหายประมาณ 264,940 ตัน

ที่มา Riceonline.com

ออสเตรเลีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การผลิตข้าวและการค้าข้าวของประเทศออสเตรเลียว่า ในปีการผลิต 2010/11 คาดว่าผลผลิตข้าวจะมีจำนวน 175,000 ตัน เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากปีก่อนหน้าที่มีผลผลิตเพียง 63,000 ตัน แต่อย่างไรก็ตามก็คงยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยผลผลิตในรอบ 10 ปีซึ่งมีจำนวนเฉลี่ยถึง 557,000 ตัน

ทั้งนี้ จากการสำรวจของทีมนักวิชาการ พบว่าในหลายพื้นที่ซึ่งว่างเว้นการเพาะปลูกข้าวไปประมาณ 2-3 ฤดูกาลที่ผ่านมา ได้เริ่มกลับมาเพาะปลูกข้าวอีกครั้ง ประกอบกับมีการพยากรณ์ว่าสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ ภาวะปกติ และจะมีฝนตกอย่างเพียงพอ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรมีเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกข้าว ซึ่งทำให้บางฝ่ายได้พยากรณ์ว่าผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2011/12 อาจจะมีจำนวนมากถึง 250,000-400,000 ตัน โดยที่ศักยภาพการเพาะปลูกข้าวของออสเตรเลียสามารถที่จะมีผลผลิตข้าวได้ถึง 600,000-800,000 ตัน

สำหรับการนำเข้าข้าวในปี 2010/11 นั้น คาดว่าจะมีจำนวน 226,000 ตัน ลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจาก คาดว่าผลผลิตข้าวในประเทศจะเพิ่มขึ้น

ที่มา [USDA](#)

อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (GRAIN BOARD OF IRAQ) ประกาศเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2553 ว่าจะประมูลซื้อ ข้าวขาวจำนวนอย่างน้อย 60,000 ตัน โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารได้จนถึงวันที่ 22 ก.พ. ศกนี้ และข้อเสนอต้องมี ผลไปจนถึงวันที่ 28 ก.พ.

ที่มา [Riceonline.com](#)

สหรัฐอเมริกา

ประธานบริหารสมาคมผู้ผลิตข้าวสหรัฐ คาดหมายว่า บราซิลประเทศผู้ปลูกข้าวรายใหญ่สุดในภูมิภาค อเมริกาใต้ อาจเริ่มนำเข้าข้าวในเดือนนี้ และจะนำเข้าข้าวทั้งหมด 1 ล้านตันตลอดปี เพิ่มขึ้นจากที่กระทรวง เกษตรสหรัฐ เมื่อเดือนที่แล้วว่า บราซิลจะซื้อข้าวเพิ่มขึ้น 750,000 ตัน จากระดับ 550,000 ตัน เมื่อปีที่แล้ว

ทั้งนี้ การเพิ่มนำเข้าข้าวโดยชาติต่างๆ ในละตินอเมริกา จะยังเป็นการตุนสต็อกข้าวโลก ที่ยูเอสดีเอคาด ว่าจะลดลงเป็นครั้งแรกในปีนี้ นับตั้งแต่ปี 2549-2550 และหนุราคาข้าวพุ่งขึ้น โดยราคาซื้อขายข้าวล่วงหน้าพุ่ง ขึ้นแตะระดับ 16.27 ดอลลาร์ ต่อ 100 ปอนด์ เมื่อเดือนธ.ค. สูงสุดในรอบกว่า 1 ปี เนื่องจากฟิลิปปินส์ ผู้นำเข้า ข้าวรายใหญ่สุดของโลก ซื้อข้าวล่วงหน้าหลายครั้ง และการคาดการณ์ว่าอินเดียจะกลายเป็นผู้นำเข้าข้าวสุทธิ ประธานบริหารสมาคมผู้ผลิตข้าวสหรัฐ ประเมินว่า บราซิลจะขาดแคลนข้าวประมาณ 10-30% เนื่องจาก สภาพแวดล้อมการเพาะปลูกไม่เอื้ออำนวย โดยเฉพาะในรัฐริโอ กรันจิ เด ซูล ของบราซิล ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 6 ล้านตัน หรือราวครึ่งหนึ่งของผลผลิตข้าวทั้งประเทศ

ทั้งนี้ บราซิล อาจเริ่มนำเข้าข้าวในช่วงเวลาเดียวกับที่ เวียดนาม ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากไทย เริ่มนำข้าวในสต็อกส่งมอบแก่ฟิลิปปินส์ตามสัญญา หลังชนะประมูลขายข้าวให้ฟิลิปปินส์เมื่อเดือน พ.ย. และธ.ค. โดยบราซิลจะซื้อข้าวเปลือกจากสหรัฐในเดือนนี้ และซื้อข้าวขาวจากเอเชียในช่วงต่อไป หลังจากผู้ จัดหาข้าวอย่าง อูรุกวัย และอาร์เจนตินา เผชิญปัญหาอากาศแปรปรวน

สมาคมผู้ผลิตข้าวสหรัฐคาดว่า อิรัก จะประมูลซื้อข้าวอย่างน้อย 120,000 ตันภายในสัปดาห์หน้า ซึ่ง ผู้ส่งออกข้าวจากสหรัฐจะเข้าร่วมการประมูลด้วย โดย USDA ว่า การนำเข้าข้าวของอิรักในปีนี้จะคงที่อยู่ที่ระดับ 1.1 ล้านตัน

ประธานบริหารสมาคมผู้ผลิตข้าวสหรัฐ ระบุว่า กำลังผลิตข้าวที่ลดลงอย่างชัดเจนในตลาดร่วมอเมริกาใต้ ตอนล่าง (Mercosur) และความต้องการที่เพิ่มขึ้นในเวเนซุเอลา โคลัมเบีย ปานามา และประเทศแถบอเมริกา กลางอื่นๆ ทำให้อุปทานมีจำนวนจำกัด และดันราคาข้าวนำเข้าในตลาดต่างๆ พุ่งสูงขึ้น คาดว่า เวเนซุเอลาจะ นำเข้าข้าวเปลือก 500,000 ตัน ในปีนี้ เทียบกับ 190,000 ตัน ในปีที่แล้ว ส่วนโคลัมเบียจะนำเข้าข้าวขาว 100,000 ตัน ลดลงจากระดับ 125,000 ตัน เมื่อปีที่แล้ว

ที่มา [กรุงเทพธุรกิจ](#)